

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุกเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2

อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เรียงตามพยัญชนะ ก ถึง ข

ที่	คำนำหน้า	ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นาย	กมล พิริยะสุวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2	นาง	กันยารัตน์ ทิพย์จันทร์	ผู้จัดการส่วนบริหารข้อมูลและสนับสนุนการขยายภาครัฐ	บมจ.ทีไอที
3	นาง	กมลชล จันทวงศ์	เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4	นาย	จักรพันธ์ ยาคุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
5	นางสาว	เจนตา วัฒนวิระพงษ์	นักวิเคราะห์ระบบงาน 7	การประปาส่วนภูมิภาค
6	นาย	โชคทวี องค์กรเจริญสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
7	นาง	ธัญญภัทร์ ธนสิทธิ์สุขเกษม	พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8	บมจ. กสท โทรคมนาคม
8	นาย	นพ ฆาลทอง	หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
9	นาง	บุษราคัม หวังศิริจิตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
10	นางสาว	ปณิตดา ประมวลทรัพย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
11	นาง	ปัญญาพร พงษ์มะลัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12	นาย	พิเชษฐ์ วาประเสริฐ	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13	นาย	พิสิษฐ์ ป้อมทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14	นางสาว	เพทาย บรรจง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรมการจัดหางาน
15	นางสาว	ภัทราญส พูลฤทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบาย	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
16	นาย	ภีร์ภักดิ์ ดิษฐากรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักนโยบายและแผน
17	นางสาว	มณีกุล ศรีเกลื่อน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม
18	นาย	เมธีส ศรีโมรา	เจ้าหน้าที่สื่อสารฯ	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
19	นาย	รวี ติวกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	นาง	รสสุคนธ์ กังอุบล	หัวหน้างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21	นางสาว	ลลนา นาชัยรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22	นางสาว	ลักขมี พงษ์พิพัฒ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงาน ป.ป.ส.
23	นางสาว	ลลันนถน คาลายานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	โรงพยาบาลราชวิถี
24	นาย	วสุพล วงษ์วิโรจน์	เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส 1	โรงงานไฟ
25	นางสาว	วรรณมา ตรีมหาโชค	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
26	นาย	วรวิทย์ น้อยเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
27	นางสาว	วริยา วิริยะกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
28	นาย	วิเชียร สุขย์อัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
29	นางสาว	วิไลภรณ์ ศรีไพศาล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
30	นางสาว	ศิริพร สนธิรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
31	นางสาว	ศิริลักษณ์ เชื้อนควบ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมหม่อนไหม
32	นาย	สราวุฒิ ทองศรีคำ	อาจารย์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมจริยา
33	นาย	สุกโชค เรืองศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34	นางสาว	โสมขจี หงษ์ทอง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
35	นางสาว	หนึ่งฤทัย ชโนวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
36	นาง	อรุณศรี บุญสม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงบประมาณ
37	นาง	อลิศรา จรรย์รังษิโรจน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:

Last Update: 01/10/61 เวลา 14.00 น.

ท่านได้รับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว

- ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำ Note Book ติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ในการอบรมทั้ง 3 วัน
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ดีใจจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก)
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน คือ อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเข้าร่วมการนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งใบสมัคร และหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เกินวันอบรมในวันแรก คือ วันที่ 24.ค.61
- หากผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือสละภายหลังเมื่อเปิดการอบรมไปแล้ว หน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ที่ดีใจเอ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการ และยังคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต
- ของส่วนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของที่ดีใจเอ เท่านั้น